

คำนำ

สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี ได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับทบทวนประจำปี พ.ศ. 2563 ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางในเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดที่สอดคล้องกับปัญหาและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการด้านแรงงาน เพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสามารถประสานการทำงานได้อย่างเป็นรูปธรรม

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดนนทบุรีในครั้งนี้ ได้แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดนนทบุรี ซึ่งประกอบด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีที่กำกับดูแลหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานเป็นหัวหน้าคณะทำงาน และหน่วยงานภาครัฐ เอกชนจากทุกภาคส่วนในจังหวัดเป็นคณะทำงาน โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานจัดทำแผนฯ ตั้งแต่ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ การประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดนนทบุรี โดยได้ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2561 - 2564 ฉบับทบทวนประจำปี พ.ศ. 2563 จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน NGOs และผู้แทนหน่วยงานในจังหวัด รวมถึงผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนำผลที่ได้มาปรับปรุงให้เป็นแผนฉบับสมบูรณ์และตอบสนองต่อทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง

สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี ในฐานะฝ่ายเลขานุการในคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดนนทบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ตลอดจนคณะทำงานฯ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนนทบุรี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และอาสาสมัครแรงงาน ที่มีส่วนทำให้แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน พ.ศ. 2561-2564 ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563 สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดทิศทางด้านแรงงานเพื่อดำเนินงานและการประสานการปฏิบัติงานตั้งแต่ระดับ Function และระดับ Area เพื่อให้บริการต่อประชาชนด้านแรงงาน ตลอดจนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารจัดการด้านแรงงานในจังหวัดนนทบุรีต่อไป

สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี
มีนาคม 2562